



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗/

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๓๓๗

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/เลขานุการคณะกรรมการอำนาจการบริหารทรัพย์สินและ
หน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทราบ)/ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ทราบ)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการ
จ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันบริการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายงาน
จ่ายเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ในอัตราเดือนละ ๑๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ หากได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือค่าตอบแทนจากงบประมาณแผ่นดินแล้ว ให้เบิกค่าสมนาคุณเพิ่ม
เฉพาะส่วนที่ขาดรวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๑,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น

เนื่องด้วยคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๕๘๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ เป็นรักษาการผู้อำนวยการสถาบันบริการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ แต่ไม่สามารถรับค่าตอบแทนในตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ เนื่องจากได้รับเงิน
ค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๑๑,๒๐๐
บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อเดือน อยู่แล้ว สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพฯ จึงเสนอ
ขอหารือเพื่อปรับเปลี่ยนประกาศฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการจ่ายเงินประจำ
ตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ที่มาจากสายวิชาการของมหาวิทยาลัยในตำแหน่งอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้ง
สายบริหารและสายวิชาการในเวลาเดียวกันต่อไป

คณะกรรมการอำนาจการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงิน
ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของหน่วยงานในกำกับ ต้องดูจากผลประกอบการ กำไร
ของแต่ละหน่วยงาน

๒. การจ่ายเงินค่าตอบแทนควรจ่ายตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการดำเนินการปรับแก้ไขประกาศฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานระดับคณะ ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนต้องพิจารณาจากศักยภาพของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้ อำนาจการพิจารณาให้สิ้นสุดที่คณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพย์สินและหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัยฯ

ที่ประชุมรับทราบ และมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาดำเนินการปรับแก้ไขประกาศฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราและรายการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งประเภทผู้บริหารของสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเสนออธิการบดีลงนามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร คิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ